

ข้อที่	สาระสำคัญร่างประกาศ กทช.	มติ กทช. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๒	ความเห็น/ข้อเสนอแนะ (รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ)	มติคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒	เหตุผลประกอบการปรับปรุง ร่างประกาศ กทช.	หมายเหตุ
๑	<p>คำนิยามที่เกี่ยวข้อง</p> <p>“ชุมชน” หมายความว่า กลุ่มประชาชนที่มีพื้นที่อาศัยในแหล่งเดียวกัน ไม่ว่าจะในเมืองหรือในชนบท และให้หมายความรวมถึงกลุ่มประชาชนที่มีความสนใจร่วมกันและอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน หรือสื่อสารถึงกันได้ โดยมีผลประโยชน์ด้านสังคมและวัฒนธรรมเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน ทำกิจกรรมอันชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรมร่วมกัน มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดการและการแสดงเจตนาแทนกลุ่มได้</p> <p>เรื่องกลุ่มคน</p> <p>“กลุ่มคน” หมายความว่า สมาชิกในท้องถิ่นที่ไม่เป็นนิติบุคคลซึ่งรวมตัวกันไม่น้อยกว่าห้าคนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน โดยมีการรวมตัวกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันที่ยื่นคำขออนุญาต</p>		<p>ความเห็น/ข้อเสนอแนะ</p> <ul style="list-style-type: none"> • แก้ไขคำว่า “ชุมชน” เป็น “สภาองค์กรชุมชนตำบล” เพื่อครอบคลุมเป็น ๑ ตำบล ๑ วิทยุชุมชน • คำว่า “ประชาชน” ในคำนิยามขอให้หมายถึงบุคคลจากภาคเอกชน ภาคราชการ ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ จะทำให้มีความร่วมมือกันมากขึ้น • เพิ่มประโยค “หรือสื่อสารถึงกันได้” โดยให้เป็นดังนี้ “ชุมชน” หมายความว่า กลุ่มประชาชนที่มีพื้นที่อาศัยในแหล่งเดียวกัน ไม่ว่าจะในเมืองหรือในชนบท และให้หมายความรวมถึงกลุ่มประชาชนที่มีความสนใจร่วมกันและอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน <u>หรือสื่อสารถึงกันได้</u> • “ชุมชน” ให้เปลี่ยนคำว่า “และ” เป็น “หรือ” ในบรรทัดที่ ๒ (กลุ่มประชาชนที่มีความสนใจร่วมกันหรืออยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน หรือ อยู่ในสังคม online ใน Internet เดียวกัน) <p>เรื่องกลุ่มคน</p> <ul style="list-style-type: none"> • ไม่ควรน้อยกว่า ๓ คนก็พอ • จำนวน ๕ คนน้อยไป • เปลี่ยนเป็นกรรมตัวของสมาชิกจำนวนไม่ต่ำกว่า ๑๐ คน • เสนอให้ลดจำนวนสมาชิกของกลุ่มคนโดยให้มีจำนวนน้อยกว่า ๕ คน • เสนอให้เป็นไม่น้อยกว่า ๕๐ คน และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ • กลุ่มคน ไม่น้อยกว่า ๕ คนนั้น น้อยเกินไปควรจะ เป็นไม่น้อยกว่า ๑๕ คน • ควรเป็นห้าสิบคนและต้องเป็นคนทำงานเพื่อชุมชนโดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ภายใน ๑ ปี • กลุ่มคน แค่ ๕ คนจะกลายเป็นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ซึ่ง จริงๆ ควรรวมกลุ่มองค์กร ต่างๆ มารวมกัน รวมถึงคนธรรมดา 	<p>เห็นควรให้เพิ่มเติมข้อความว่า “หรือสื่อสารถึงกันได้”</p> <p>เรื่องกลุ่มคน</p> <ul style="list-style-type: none"> • ยืนยันตามร่างเดิม 	<ul style="list-style-type: none"> • เพื่อให้เกิดความครอบคลุมในการกำหนดนิยามของคำว่าชุมชน ซึ่งนอกจากจะเป็นการกำหนดชุมชนในเชิงพื้นที่แล้วยังจะสามารถครอบคลุมถึงนิยามของคำว่าชุมชนในเชิงของชุมชนที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน (ชุมชนเชิงประเด็น) เข้าไปด้วย เพื่อให้ครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น • สำหรับกรณีอื่นๆ ไม่แก้ไข เนื่องจากเห็นว่าเป็นการกำหนดนอกเหนือจากวิทยุชุมชน หรือเป็นเพียงการอธิบายรายละเอียด <p>เรื่องกลุ่มคน</p> <p>การกำหนดนิยาม “กลุ่มคน” อิงมาจากการกำหนดจำนวนให้สอดคล้องกับจำนวนขั้นต่ำของกรรมการบริหารสถานี (5 คน) ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ให้บริการและเป็นจำนวนที่เพียงพอต่อการบริหารจัดการสถานี</p>	

ข้อที่	สาระสำคัญร่างประกาศ กทช.	มติ กทช. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๒	ความเห็น/ข้อเสนอแนะ (รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ)	มติคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒	เหตุผลประกอบการปรับปรุง ร่างประกาศ กทช.	หมายเหตุ
	<p>“วิทยุกระจายเสียงชุมชน” หมายความว่า กิจการกระจายเสียงเพื่อประโยชน์สาธารณะที่ไม่แสวงหารายได้จากการโฆษณา เป็นประโยชน์ตามความต้องการที่หลากหลายของชุมชนหรือท้องถิ่นที่รับบริการ ส่งผลให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง โดยชุมชนเป็นเจ้าของร่วมกันและดำเนินการโดยชุมชน เป็นอิสระ มีเสรีภาพในการเสนอข่าวและการแสดงความคิดเห็นที่ไม่ขัดต่อจรรยาบรรณและศีลธรรมอันดีของประชาชน ปราศจากการครอบงำและแทรกแซงจากกลุ่มผลประโยชน์โดยมิชอบ กลุ่มการเมือง พรรคการเมืองทุกระดับ หรือเอกชนที่มุ่งหากำไรในเชิงพาณิชย์</p>		<p>เรื่องระยะเวลา</p> <ul style="list-style-type: none"> ระยะเวลารวมตัวไม่จำกัดหากจำกัดจะเป็นการตัดสิทธิ์ ไม่ควรกำหนดระยะเวลาในการรวมกลุ่มคน <p>ที่มาของกลุ่มคน</p> <ul style="list-style-type: none"> เพิ่มคำว่า “จากหลากหลายอาชีพ” เข้าไว้ในคำนิยาม แก้ไขเป็น “สมาชิกในท้องถิ่นที่ไม่เป็นนิติบุคคลและนิติบุคคล (ในท้องถิ่น)” ควรเป็นสมาชิกในท้องถิ่นหรืออยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงที่ไม่เป็นนิติบุคคล <p>วิทยุกระจายเสียงชุมชน</p> <ul style="list-style-type: none"> เพิ่มเติมคำว่า “และเป็นสิทธิของชุมชนตามรัฐธรรมนูญ” ต่อท้ายคำนิยาม อาศัยม. ๖๖ เพิ่มเติมคำว่า “เพื่อประโยชน์สาธารณะในท้องถิ่นที่สถานีตั้งอยู่” เพิ่มเติมคำว่า “ศีลธรรมอันดีของชุมชน” ต่อท้ายคำว่า “ไม่ขัดต่อจรรยาบรรณ” เพิ่มเติมว่า “โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารสนองตอบความต้องการของชุมชนรวมทั้งเชื่อมโยงสมาชิกของชุมชนผ่านทางการแลกเปลี่ยนความรู้ทัศนคติ การสร้างความเข้าใจ ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วม ซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น แก้ไขเป็น “ไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจและให้ระบุด้านของรายได้ไม่ควรได้รับจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งเกิน ๕๐ % ของรายได้รวมทั้งหมด” เพิ่มเติมคำว่า “และศีลธรรม” ท้ายคำว่าจรรยาบรรณ เพราะเป็นเรื่องเฉพาะจรรยาบรรณทางวิชาชีพ แต่ศีลธรรมเป็นกรอบใหญ่ ขอเพิ่มเติมคำว่า “ทางวัฒนธรรม” ท้ายคำว่าปราศจากการครอบงำ 	<p>เรื่องระยะเวลา</p> <ul style="list-style-type: none"> ยืนยันตามร่างเดิม <p>ที่มาของกลุ่มคน</p> <ul style="list-style-type: none"> ยืนยันตามร่างเดิม <p>วิทยุกระจายเสียงชุมชน เห็นควรให้เพิ่มเติมข้อความ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ส่งผลให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง และศีลธรรมอันดีของประชาชน 	<p>เรื่องระยะเวลา</p> <p>เนื่องจากระยะเวลา ๑ ปีถือเป็นระยะเวลาที่เหมาะสม เพราะสามารถตรวจสอบได้ว่ามีการรวมตัวกันเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคลหรือมูลนิธิที่ต้องแสดงงบดุล</p> <p>ที่มาของกลุ่มคน</p> <p>จุดมุ่งหมายในการกำหนดคำนิยามไว้แบบกว้างเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชนนั้นสามารถเข้าร่วมได้ ไม่มีข้อจำกัด</p> <p>วิทยุกระจายเสียงชุมชน</p> <ol style="list-style-type: none"> เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และเป็นการเพิ่มเติมถ้อยคำที่มีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชนโดยมีหลักการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ การเพิ่มประเด็น “ศีลธรรมอันดี” เพื่อขยายคำว่า “ในการเสนอข่าวและความคิดเห็นที่ไม่ขัดต่อจรรยาบรรณ” เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 	

สรุปความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อร่างประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนชั่วคราว และร่างมาตรฐานเทคนิคกิจการบริการชุมชน (ฉบับชั่วคราว) ที่ได้รับจากที่ประชุม กทช.

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๒ และงานประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒

ข้อที่	สาระสำคัญร่างประกาศ กทช.	มติ กทช. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๒	ความเห็น/ข้อเสนอแนะ (รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ)	มติคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒	เหตุผลประกอบการปรับปรุง ร่างประกาศ กทช.	หมายเหตุ
	<p>“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนชั่วคราว (วิทยุกระจายเสียงชุมชน)</p> <p>“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ</p> <p>“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ</p> <p>“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑</p> <p>“คณะทำงาน” หมายความว่า คณะทำงานด้านกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ภายใต้คณะอนุกรรมการ</p> <p>“สำนักเลขานุการ” หมายความว่า สำนักเลขานุการคณะอนุกรรมการ</p>		<p>ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น</p> <p>ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น</p> <p>ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น</p> <p>ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น</p> <p>ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น</p> <p>ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น</p>	<p>ยืนยันตามร่างเดิม</p> <p>ยืนยันตามร่างเดิม</p> <p>ยืนยันตามร่างเดิม</p> <p>ยืนยันตามร่างเดิม</p> <p>ยืนยันตามร่างเดิม</p> <p>ยืนยันตามร่างเดิม</p>	-	
๒	ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป		ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น	ยืนยันตามร่างเดิม	-	
๓	การประกอบกิจการบริการชุมชน ต้องมีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับการประกอบกิจการบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นประโยชน์ตามความต้องการของชุมชนหรือท้องถิ่นที่รับบริการ โดยคำนึงถึงความต้องการที่หลากหลายของประชาชนในชุมชนหรือท้องถิ่น		การประกอบกิจการบริการชุมชน ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น	การประกอบกิจการบริการชุมชน ยืนยันตามร่างเดิม	การประกอบกิจการบริการชุมชน -	

ข้อที่	สาระสำคัญร่างประกาศ กทช.	มติ กทช. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๒	ความเห็น/ข้อเสนอแนะ (รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ)	มติคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒	เหตุผลประกอบการปรับปรุงร่างประกาศ กทช.	หมายเหตุ
๔	<p>คุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญาต</p> <p>ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชน (วิทยุกระจายเสียงชุมชน) จะต้องเป็นสมาคม มูลนิธิ นิติบุคคลอื่นที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ให้บริการ ซึ่งไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ และมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจ หรือเป็น "กลุ่มคน" ในท้องถิ่นที่ไม่เป็นนิติบุคคล ซึ่งรวมตัวกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน (มาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง) ทั้งนี้ต้องมีความเหมาะสมกับการประกอบกิจการบริการชุมชนตามลักษณะที่คณะกรรมการประกาศกำหนด</p> <p>นอกจากความตามวรรคหนึ่ง ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มี ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยและไม่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามประกาศฉบับนี้มาแล้วยังไม่ครบสามปี (มาตรา ๘)</p> <p>(๒) บุคคลผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีสัญชาติไทย(มาตรา ๑๔ (๑))</p> <p>(๓) ต้องไม่มีกรรมการหรือบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันผู้ขอรับใบอนุญาตที่เคยเป็นกรรมการหรือบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันของผู้รับใบอนุญาตอื่น ซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามประกาศฉบับนี้อันเป็นผลมาจากการบริหารกิจการของผู้นั้นและระยะเวลาการถูกเพิกถอนใบอนุญาตยังไม่ครบกำหนดสามปี (มาตรา ๑๔ (๒))</p>		<p>คุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญาต</p> <ul style="list-style-type: none"> ควรเป็นคนในพื้นที่ชุมชนนั้นเท่านั้น ไม่ควรกำหนดกรอบคุณสมบัติของผู้รับใบอนุญาตมากนักขอเพียงเป็นบุคคลที่ไม่ทำเรื่องผิดกฎหมาย เพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับ สมาคมหรือมูลนิธิและนิติบุคคลดังกล่าว ต้องมีผลงานด้านสังคมที่มีหลักฐานแสดงประกอบด้วย มีวัตถุประสงค์การดำเนินงานเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยสามารถแสวงหาผลประโยชน์ได้ตามความเหมาะสมของแต่ละท้องถิ่น ไม่ได้ระบุไว้สำหรับ พระภิกษุ ให้ลดระยะเวลาการถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็น ๒ ปี หรือน้อยกว่านั้น บรรทัดที่ ๒ เพิ่มคำว่า หรือเป็นกลุ่มคนที่เป็นชุมชนเดียวกันในสังคมออนไลน์ (ต่อจาก ซึ่งไม่ใช่หน่วยของรัฐ) ที่เป็นคนไทยทั้งในและต่างประเทศ ควรเจาะจงในระดับอาชีพ เพื่อคนพิจารณาโดยโอกาส 	<p>คุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญาต</p> <ul style="list-style-type: none"> เห็นควรให้เพิ่มเติมข้อความว่าในวรรคแรกว่า "ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ให้บริการ" เห็นควรให้เพิ่มเติมข้อความใน (๑) "ตามประกาศฉบับนี้" เห็นควรให้เพิ่มเติมข้อความใน (๓) "ตามประกาศฉบับนี้" 	<p>คุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญาต</p> <ul style="list-style-type: none"> เพื่อเพิ่มเติมคุณสมบัติของผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตให้ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ให้บริการทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของวิทยุชุมชนที่ต้องการให้คนในชุมชนเข้ามามีบทบาทในการดำเนินการวิทยุชุมชน นอกจากนั้นยังเป็นการป้องกันมิให้บุคคลภายนอกชุมชนหรือกลุ่มผลประโยชน์ (สมาคมต่างๆ) เข้ามาแทรกแซงหรือเข้ามาขอใบอนุญาตจำนวนมากในลักษณะตัวแทนเพื่อจัดสรรคลื่นความถี่เอง เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบังคับใช้ประกาศ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบังคับใช้ประกาศ สำหรับกรณีอื่นเห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากมีความครอบคลุมอยู่แล้ว และเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ตาม พระราชบัญญัติการประกอบฯ พ.ศ. ๒๕๕๑ 	

ข้อที่	สาระสำคัญของร่างประกาศ กทช.	มติ กทช. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๒	ความเห็น/ข้อเสนอแนะ (รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ)	มติคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒	เหตุผลประกอบการปรับปรุงร่างประกาศ กทช.	หมายเหตุ
๕	มาตรฐานทางเทคนิค มาตรฐานทางเทคนิคของกิจการบริการชุมชนที่มาขอรับใบอนุญาตจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิคกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชนที่คณะกรรมการประกาศกำหนด		ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น	ยืนยันตามร่างเดิม	-	
๖	วิธีการขอรับใบอนุญาต ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องยื่นแบบคำขอ ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วและเอกสารหลักฐานตามข้อ ๖ พร้อมสำเนาเอกสารดังกล่าวจำนวนสองชุด และ หรือ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ณ สำนักเลขานุการคณะกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เลขที่ ๘๗ ซอยพหลโยธิน ๘ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐		วิธีการขอรับใบอนุญาต <ul style="list-style-type: none"> ไม่เห็นด้วยกับการกำหนดให้ต้องยื่นเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากเป็นการสร้างภาระให้กับชาวบ้านที่อยากจะประกอบกิจการแต่อาจยังขาดอุปกรณ์ เครื่องมือในการจัดเตรียมเอกสารรูปแบบดังกล่าว เสนอเปลี่ยนเป็น “สำเนาเอกสารดังกล่าวจำนวนสองชุด <u>หรือ</u>เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 	วิธีการขอรับใบอนุญาต เห็นควรให้ตัดคำว่า “และ” เปลี่ยนเป็นคำว่า “หรือ”	วิธีการขอรับใบอนุญาต เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเข้าสู่ระบบการขอรับใบอนุญาตได้หลายช่องทาง	
๗	เอกสารหลักฐานประกอบการขออนุญาต ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องส่งเอกสารหลักฐานและข้อมูลเพื่อให้สำนักเลขานุการพิจารณา ดังต่อไปนี้ (๑) เอกสารหลักฐานของสมาคม มูลนิธิ นิติบุคคล พร้อมงบดุลประจำปี หรือกลุ่มคนในท้องถิ่นที่ไม่เป็นนิติบุคคล โดยกรณีกลุ่มคนจะต้องแนบรายชื่อสมาชิกกลุ่มคนทุกคน วัตถุประสงค์ของกลุ่ม หลักฐานการดำเนินงาน หลักฐานการเงินของกลุ่ม และระบุผู้รับมอบอำนาจให้ชัดเจน		เอกสารหลักฐานประกอบการขออนุญาต ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น	เอกสารหลักฐานประกอบการขออนุญาต ยืนยันตามร่างเดิม	เอกสารหลักฐานประกอบการขออนุญาต -	

ข้อที่	สาระสำคัญร่างประกาศ กทช.	มติ กทช. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๒	ความเห็น/ข้อเสนอแนะ (รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ)	มติคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒	เหตุผลประกอบการปรับปรุง ร่างประกาศ กทช.	หมายเหตุ
	<p>(๒) ชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน สถานที่ตั้ง แผนที่ ความถี่วิทยุที่ต้องการใช้ในการ ออกอากาศ และพิกัดที่ตั้ง</p> <p>(๓) รายชื่อกลุ่มคนหรือองค์กรที่ร่วมจัดรายการ</p> <p>(๔) วัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง ชุมชน และผังรายการที่สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ โดยตอบสนองความต้องการที่ หลากหลายของประชาชนในชุมชนหรือใน ท้องถิ่น (มาตรา ๑๒ วรรคสอง) ที่ผ่านการ รับฟังความคิดเห็นจากคนในชุมชนแล้ว</p> <p>(๕) โครงสร้างการบริหารจัดการสถานี วิทยุกระจายเสียงชุมชน พร้อมด้วย องค์ประกอบของกรรมการและแผนบริการ กิจการกระจายเสียงที่ชัดเจน (มาตรา ๑๖) ประกอบด้วย การดำเนินงานระหว่าง การออกอากาศ การพัฒนาการบริหาร จัดการ การขยายการมีส่วนร่วม การผลิต รายการ และการประเมินผล</p> <p>(๖) ลักษณะเครื่องส่งและกำลังส่ง ความสูงและ อัตราขยายของสายอากาศ และรัศมีการ ออกอากาศ</p> <p>(๗) เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)</p>		<p>ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น</p>	<p>ยืนยันตามร่างเดิม</p>	<p>-</p>	

ข้อที่	สาระสำคัญร่างประกาศ กทช.	มติ กทช. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๒	ความเห็น/ข้อเสนอแนะ (รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ)	มติคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒	เหตุผลประกอบการปรับปรุงร่างประกาศ กทช.	หมายเหตุ
๘	<p><u>วิธีการพิจารณาออกใบอนุญาต</u></p> <p>(๑) สำนักเลขานุการพิจารณาตรวจสอบแบบคำขอที่กรอกแล้ว และเอกสารหลักฐานที่จำเป็นต้องใช้ในการอนุญาตให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในสิบห้าวันทำการ นับจากวันรับเอกสาร</p> <p>(๒) หากปรากฏเอกสารหลักฐานที่จำเป็นต้องใช้ประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน หรือไม่เพียงพอ สำนักเลขานุการจะแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตจัดส่งเอกสารหลักฐานที่จำเป็นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาสิบห้าวันทำการนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และจะยังไม่พิจารณาจนกว่าจะได้รับเอกสารหลักฐานที่จำเป็นเพียงพอต่อการพิจารณา</p> <p>(๓) หากปฏิบัติถูกต้องและครบถ้วนตาม (๑) หรือ (๒) สำนักเลขานุการจะดำเนินการพิจารณาถ่วงดุลเพื่อจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการบริการชุมชน และจัดทำร่างใบอนุญาตเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาภายในระยะเวลาไม่เกินสามสิบวันทำการ โดยคำนึงถึงปัจจัยอย่างน้อย ดังต่อไปนี้</p>	<p><u>วิธีการพิจารณาออกใบอนุญาต</u></p>	<p><u>วิธีการพิจารณาออกใบอนุญาต</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ควรกำหนดระยะเวลาพิจารณาให้ใบอนุญาตไม่เกิน ๓๐ วัน ข้อ ๗ (๑) คำว่าภายใน ๑๕ วันทำการ นั้น ไม่ได้กำหนดว่านับจากเมื่อไร ควรกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนในการออกใบอนุญาตหลังจากการทดลองออกอากาศ ขั้นตอนการพิจารณาในส่วนของคุณะทำงาน คณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการยังขาดความชัดเจน จึงควรเสนอกำหนดระยะเวลาการพิจารณาให้ใบอนุญาตในส่วนนี้ไม่เกิน ๓๐ วัน 	<p><u>วิธีการพิจารณาออกใบอนุญาต</u></p> <ul style="list-style-type: none"> เห็นควรเพิ่มเติมข้อความใน (๑) ว่า “นับจากวันรับเอกสาร” 	<p><u>วิธีการพิจารณาออกใบอนุญาต</u></p> <p>เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการนับระยะเวลาการพิจารณาออกใบอนุญาตยิ่งขึ้น</p>	

ข้อที่	สาระสำคัญของร่างประกาศ กทช.	มติ กทช. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๒	ความเห็น/ข้อเสนอแนะ (รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ)	มติคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒	เหตุผลประกอบการปรับปรุง ร่างประกาศ กทช.	หมายเหตุ
	<p>(ก) ความเหมาะสมของสถานี ระบบและวิธีการที่จะใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง (มาตรา ๑๖)</p> <p>(ข) ความเหมาะสมของแผนบริการกิจการกระจายเสียง (มาตรา ๑๖)</p> <p>(ค) ความเหมาะสมของผังรายการ ซึ่งกำหนดให้มีรายการที่เป็นข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนหรือท้องถิ่นที่รับบริการในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบ (มาตรา ๓๓ (๒))</p> <p>(ง) ความถี่วิทยุที่เหมาะสมสำหรับการใช้งาน ซึ่งต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรง กับความถี่วิทยุอื่น สอดคล้องกับแผนความถี่วิทยุที่กำหนด และอยู่ในสัดส่วนตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>(๔) หากคณะทำงานพิจารณาเห็นสมควรให้ขอรับใบอนุญาตได้ ให้คณะทำงานเสนอความเห็นต่อคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตโดยเร็วต่อไป</p> <p>(๕) ในการพิจารณาอนุญาต คณะกรรมการจะกำหนดให้มีการทดลองออกอากาศเป็นเวลาสามสัปดาห์ หากปรากฏว่ามีการรบกวนให้แก้ไขให้ถูกต้องแล้วทดลองออกอากาศใหม่</p>		<ul style="list-style-type: none"> ความเหมาะสมของสถานี ระบบวิธีการที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง เพิ่มตัวท้ายระบบออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต ให้เพิ่มหลักเกณฑ์การพิจารณาในเรื่องสถานที่ เช่น ห้องส่ง ระบบการติดตั้งระบบป้องกันอันตรายที่จะเกิดจากอุปกรณ์ต่างๆ เป็นสถานที่ที่มีการเตรียมความพร้อมมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี มีคณะกรรมการก่อตั้งเป็นสถานที่สนับสนุน หน่วยงานของรัฐ เช่น มีผังรายการพร้อมออกอากาศ ไม่ฝักใฝ่หรือหาเสียงให้นักการเมือง ไว้ในกระบวนการพิจารณาเพื่อออกใบอนุญาตด้วย ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น 	<ul style="list-style-type: none"> ยืนยันตามร่างเดิม ยืนยันตามร่างเดิม ยืนยันตามร่างเดิม ยืนยันตามร่างเดิม เห็นควรเพิ่มเติมข้อความใน (๔) ว่า “โดยเร็ว” ยืนยันตามร่างเดิม 	<p>เนื่องจากอยู่นอกเหนือขอบเขตการพิจารณาออกใบอนุญาตวิทยุชุมชน</p> <p>เนื่องจากหลักเกณฑ์ตามร่างเดิมมีความเหมาะสมและครอบคลุมในประเด็นที่กล่าวมาแล้ว</p> <p>เนื่องจากหลักเกณฑ์ตามร่างเดิมมีความเหมาะสมและครอบคลุมในประเด็นที่กล่าวมาแล้ว</p> <p>เนื่องจากหลักเกณฑ์ตามร่างเดิมมีความเหมาะสมและครอบคลุมในประเด็นที่กล่าวมาแล้ว</p> <p>-</p> <p>เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ขอรับใบอนุญาตว่าจะมีขั้นตอนและกระบวนการที่รวดเร็ว และโปร่งใส</p>	

ข้อที่	สาระสำคัญของร่างประกาศ กทช.	มติ กทช. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๒	ความเห็น/ข้อเสนอแนะ (รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ)	มติคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒	เหตุผลประกอบการปรับปรุงร่างประกาศ กทช.	หมายเหตุ
	<p>(๖) เมื่อได้รับอนุญาตให้ทดลองออกอากาศได้ ผู้รับใบอนุญาตจะต้องดำเนินการทดลองออกอากาศภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง</p> <p>(๗) หากเมื่อพ้นระยะเวลาการทดลองออกอากาศและไม่ปรากฏการรบกวนให้คณะทำงานเสนอต่อคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาเสนอให้คณะกรรมการออกใบอนุญาตให้ผู้ขอรับใบอนุญาต โดยการนับอายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามข้อ ๑๓</p> <p>(๘) ผู้รับใบอนุญาตต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจำนวนห้าร้อยบาทให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากสำนักเลขานุการ</p>		<ul style="list-style-type: none"> ควรมีเจ้าหน้าที่เข้าไปให้ความรู้ ชี้แนะแนวทางแก้ไขปัญหากรณีเกิดการรบกวนในช่วงเวลาทดลองออกอากาศ ควรมีการกำหนดการนับอายุใบอนุญาตในวันที่ได้รับใบอนุญาต เมื่อไม่มีรายได้จากการโฆษณาก็ไม่สมควรเก็บค่าธรรมเนียม ควรมีกองทุนสนับสนุน หรือยกเว้น เนื่องจากค่าธรรมเนียม หรือถ้าจะจ่ายเสนอให้ลดค่าธรรมเนียมเหลือ ๑๐๐ บาท 	<ul style="list-style-type: none"> ยืนยันตามร่างเดิม เห็นควรเพิ่มเติมข้อความใน (๗) ว่า “โดยการนับอายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามข้อ ๑๓” ยืนยันตามร่างเดิม 	<p>เนื่องจากการนำเสนอความเห็นในเชิงการปฏิบัติการ ดังนั้น จึงเห็นควรตามร่างเดิม</p> <p>เพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อผู้ขอรับใบอนุญาต ในกรณีการเริ่มนับอายุใบอนุญาต</p> <p>เนื่องจากเป็นอัตราที่พิจารณากำหนดจากต้นทุนที่ต่ำที่สุดจากค่าภาระงานของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการกระบวนการต่างๆ ตลอดจน ค่าใช้จ่ายสำหรับใช้ทรัพยากรเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตต่อไป ซึ่งเป็นอัตราที่มีความเหมาะสมแล้ว</p>	
๙	<p>หลักเกณฑ์การใช้คลื่น เครื่องตั้งสถานีวิทยุคมนาคม</p> <p>(๑) การใช้คลื่นความถี่และเงื่อนไขการใช้งานคลื่นความถี่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานทางเทคนิคกิจการบริการชุมชน (วิทยุกระจายเสียงชุมชน)</p> <p>(๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องจัดให้เครื่องวิทยุคมนาคมและการจัดตั้งสถานีวิทยุคมนาคม มีลักษณะทางเทคนิคตามหลักเกณฑ์มาตรฐานทางเทคนิคกิจการบริการชุมชน (วิทยุกระจายเสียงชุมชน) กฎหมายว่าด้วยองค์การจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม และกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม</p>	<p>หลักเกณฑ์การใช้คลื่น เครื่องตั้งสถานีวิทยุคมนาคม</p> <ul style="list-style-type: none"> ให้เพิ่มเติมข้อความ “เป็นไปตาม กฎหมายว่าด้วยองค์การจัดสรรคลื่นความถี่ 	<p>หลักเกณฑ์การใช้คลื่น เครื่องตั้งสถานีวิทยุคมนาคม</p> <ul style="list-style-type: none"> ขอให้คำนึงถึงบริบทที่แตกต่างกันของแต่ละชุมชน การดำเนินการตรวจสอบหลักการของการไม่ส่งคลื่นรบกวนกัน 	<p>หลักเกณฑ์การใช้คลื่น เครื่องตั้งสถานีวิทยุคมนาคม</p> <p>ยืนยันตามร่างเดิม</p>	<p>หลักเกณฑ์การใช้คลื่น เครื่องตั้งสถานีวิทยุคมนาคม</p> <p>เนื่องจากในประกาศนี้ได้กำหนดไว้ในส่วนของมาตรฐานทางเทคนิค ซึ่งได้คำนึงถึงบริบทความแตกต่างของแต่ละชุมชน และหลักการของการไม่ส่งคลื่นรบกวนไว้แล้ว</p>	

ข้อที่	สาระสำคัญร่างประกาศ กทช.	มติ กทช. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๒	ความเห็น/ข้อเสนอแนะ (รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ)	มติคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒	เหตุผลประกอบการปรับปรุง ร่างประกาศ กทช.	หมายเหตุ
๑๐	<p>ผังรายการและสัดส่วนรายการ</p> <p>(๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องแสดงรายละเอียดผังรายการดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) กำหนดเวลาออกอากาศประจำวันของสถานี</p> <p>(ข) ชื่อของรายการและช่วงเวลาที่จะออกอากาศสำหรับรายการนั้น</p> <p>(ค) ประเภทของรายการ ที่มาของรายการ และชื่อของผู้จัดรายการ/ภาษาที่ใช้ในรายการ</p> <p>(๒) รายการที่กำหนดไว้ในผังรายการ ต้องเป็นรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนหรือท้องถิ่นที่รับบริการในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบ (มาตรา ๓๓ (๒) มาตรา ๑๐) ได้แก่</p> <p>(ก) รายการข่าวสาร</p> <p>(ข) รายการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย</p> <p>(ค) รายการส่งเสริมการศึกษา จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม การให้ความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม</p>		<p>ผังรายการและสัดส่วนรายการ</p> <ul style="list-style-type: none"> เน้นรายการเพื่อให้ความรู้ ๗๐% โดยมีคณะกรรมการอิสระ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมาร่วมคิดพัฒนารายการ พัฒนาความรู้ของวิทยุชุมชนด้วย รายการที่กำหนดไว้ในผังรายการ (ข) เสนอแก้เป็น “รายการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” (ค) เสนอให้แก้เป็น “รายการที่สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 	<p>ผังรายการและสัดส่วนรายการ</p> <p>ยืนยันตามร่างเดิม</p>	<p>ผังรายการและสัดส่วนรายการ</p> <p>เนื่องจากหลักเกณฑ์ตามร่างประกาศมีเนื้อหาสาระที่สอดคล้องกับหลักการตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์อยู่แล้ว จึงไม่เห็นควรเพิ่มเติมเนื้อหาสาระที่เกินกว่าหลักการตามที่กฎหมายกำหนด</p>	

ข้อที่	สาระสำคัญร่างประกาศ กทช.	มติ กทช. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๒	ความเห็น/ข้อเสนอแนะ (รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ)	มติคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒	เหตุผลประกอบการปรับปรุง ร่างประกาศ กทช.	หมายเหตุ
๑๑	<p>การบริหารจัดการสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน</p> <p>ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องมีโครงสร้างการบริหารจัดการสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนประกอบด้วย</p> <p>(๑) กรรมการสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน ไม่น้อยกว่าห้าคน ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ให้บริการ</p> <p>(๒) ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนหนึ่งคน</p> <p>(๓) เจ้าหน้าที่รายการ/ธุรการ/เทคนิค อย่างน้อยประเภทละหนึ่งคน โดยอาจดำเนินการในรูปแบบอาสาสมัคร</p> <p>โดยกรรมการสถานี ผู้อำนวยการสถานี และเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการ สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง</p>		<p>การบริหารจัดการสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน</p> <ul style="list-style-type: none"> กรรมการ ๕ คนต่อสถานี ดูยุ่งยากต่อการปฏิบัติเกินไป ใช้คำว่า “อาสาสมัคร” หรือ “ผู้มีหน้าที่...” จะดีกว่า “เจ้าหน้าที่” เนื่องจากคำว่า “เจ้าหน้าที่” จะสื่อถึงการต้องมีการว่าจ้าง หรือถ้าจะยังคงไว้เห็นควรให้มีกองทุนมาสนับสนุนค่าใช้จ่าย ควรกำหนดระบุหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สถานีอย่างชัดเจน ถ้าห้ามข้าราชการแล้วควรห้ามพนักงานรัฐวิสาหกิจด้วย และควรยกเว้นแก่ข้าราชการบำนาญที่เกษียณไปแล้ว เสนอให้ยกเลิกการห้ามข้าราชการ นักการเมืองเข้ามาดำเนินการวิทยุชุมชน เพราะถึงอย่างไรก็ป้องกันไม่ได้ 	<p>การบริหารจัดการสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน</p> <ul style="list-style-type: none"> ยืนยันตามร่างเดิม ยืนยันตามร่างเดิม ยืนยันตามร่างเดิม เห็นควรเพิ่มเติมข้อความใน (๓) ว่า “โดยอาจดำเนินการในรูปแบบอาสาสมัคร” ยืนยันตามร่างเดิม 	<p>การกำหนดให้มีกรรมการ ๕ คน ถือเป็นจำนวนเพียงพอต่อการเป็นตัวแทนของคนในชุมชนนั้น</p> <p>เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้ามามีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่ต้องการเข้าร่วมดำเนินการของชุมชน และอาจไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ โดยอาจทำงานในลักษณะอาสาสมัครเพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น</p>	

ข้อที่	สาระสำคัญร่างประกาศ กทช.	มติ กทช. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๒	ความเห็น/ข้อเสนอแนะ (รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ)	มติคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒	เหตุผลประกอบการปรับปรุงร่างประกาศ กทช.	หมายเหตุ
๑๒	<p>ขอบเขตเงื่อนไขผู้รับใบอนุญาต</p> <p>(๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๓ ตลอดระยะเวลาการประกอบกิจการบริการชุมชน (วิทยุกระจายเสียงชุมชน)</p> <p>(๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องประกอบกิจการด้วยตนเอง (มาตรา ๙)</p> <p>(๓) ผู้รับใบอนุญาตต้องแบ่งเวลาให้ผู้ที่ยื่นขอรับใบอนุญาตรายอื่นดำเนินการตามที่กำหนด คณะกรรมการประกาศกำหนด</p> <p>(๔) ผู้รับใบอนุญาตต้องไม่หารายได้จากกิจการโฆษณา (มาตรา ๒๑) ซึ่งหมายถึง การดำเนินการโดยวิธีใดๆ ซึ่งมีเจตนาให้ผู้ฟังเกิดความต้องการบริโภคสินค้าหรือบริการนั้นๆ</p> <p>(๕) ผู้รับใบอนุญาตสามารถมีรายได้หรือได้รับการสนับสนุนด้วยวิธีการที่ใช้การโฆษณา เช่น การสนับสนุนการประกอบกิจการจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ มูลนิธิ ภาคเอกชน กองทุนพัฒนากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพื่อประโยชน์สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เป็นต้น ทั้งนี้ หรือต้องมีใช้การกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดที่มีลักษณะครอบงำการประกอบกิจการ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด</p>		<p>ขอบเขตเงื่อนไขผู้รับใบอนุญาต</p> <ul style="list-style-type: none"> ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น ควรพิจารณาเรื่องข้อจำกัดในเรื่องของการจัดสรรคลื่นความถี่ที่มีไม่เพียงพอต่อการขอรับใบอนุญาตผู้ประกอบการวิทยุชุมชนที่มีในปัจจุบัน ขอให้มีโอกาสเพื่อสามารถรองรับต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการได้ เช่น ค่าเช่า , ค่าไฟ รวมถึงช่วยระบบเศรษฐกิจ เห็นควรไม่มีโฆษณา เห็นควรปล่อยให้มีโอกาสประเภท OTOP , สินค้าพื้นบ้าน, สินค้าชุมชนเมือง เพื่อค้าจุนท้องถิ่น ให้มีกองทุนพัฒนาสื่อวิทยุชุมชนเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระ ควรกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เช่น จะสนับสนุนในรูปแบบใดบ้าง แคไหน เมื่อไหร่ 	<p>ขอบเขตเงื่อนไขผู้รับใบอนุญาต</p> <ul style="list-style-type: none"> ยืนยันตามร่างเดิม ยืนยันตามร่างเดิม เห็นควรเพิ่มเติม ข้อความใน (๓) “ผู้ที่ยื่นขอรับใบอนุญาตรายอื่น” ยืนยันตามร่างเดิม เห็นควรให้เพิ่มเติม (๕) เช่นการสนับสนุนการประกอบจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ มูลนิธิ ภาคเอกชน กองทุนพัฒนากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพื่อประโยชน์สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เป็นต้น 	<p>ขอบเขตเงื่อนไขผู้รับใบอนุญาต</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>เพื่อเป็นการบรรเทาและแก้ไขปัญหาค่าเช่าที่มีทรัพยากรคลื่นความถี่ไม่เพียงพอต่อการดำเนินการให้บริการวิทยุชุมชน ดังนั้น จึงกำหนดแนวทางให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเปิดโอกาสให้บุคคลหรือกลุ่มคนที่มีคุณสมบัติและเจตนาเหมาะสมเช่นเดียวกันได้มีโอกาสเข้าไปร่วมผลิตรายการให้แก่ชุมชน</p> <p>เพื่อให้เกิดความชัดเจนและรายละเอียดในประเด็นการหารายได้เบื้องต้นของวิทยุชุมชนในกรณีที่ใช้การโฆษณาว่าจะสามารถหารายได้ได้จากแหล่งใดบ้าง ทั้งนี้ โดยต้องมีใช้การได้รับรายได้มาในลักษณะที่จะก่อให้เกิดการครอบงำการประกอบกิจการ</p>	

ข้อที่	สาระสำคัญร่างประกาศ กทช.	มติ กทช. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๒	ความเห็น/ข้อเสนอแนะ (รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ)	มติคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒	เหตุผลประกอบการปรับปรุง ร่างประกาศ กทช.	หมายเหตุ
(๖)	ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีป้ายชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน โดยจะต้องแสดงให้สาธารณชนเห็น ณ ที่ตั้งดำเนินการอย่างชัดเจน		• ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น	• ยืนยันตามร่างเดิม	-	
(๗)	ผู้รับใบอนุญาตต้องแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้อำนวยการสถานีเพื่อควบคุมดูแลการออกอากาศ รับผิดชอบดูแลการจัดรายการ การดำเนินรายการ และการออกอากาศของสถานี รวมทั้งควบคุมดูแลผู้จัดรายการ/ผู้ประกาศ ให้ใช้ภาษาอย่างถูกต้อง ชัดเจน และใช้วาจาสุภาพในการออกอากาศ		• ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น	• ยืนยันตามร่างเดิม	-	
(๘)	ผู้รับใบอนุญาตต้องกำกับให้มีการประกาศชื่อสถานีและเวลา ด้วยภาษาราชการทุกต้นชั่วโมงที่ดำเนินรายการ		• ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น	• ยืนยันตามร่างเดิม	-	
(๙)	ในกรณีที่มีภัยพิบัติหรือมีเหตุฉุกเฉิน หรือมีกรณีอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด ซึ่งมีความจำเป็นต้องออกอากาศแจ้งข่าวหรือเตือนภัยให้ประชาชนทราบ เมื่อรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องร้องขอ ให้ผู้รับใบอนุญาตดำเนินการตามที่ร้องขอ (มาตรา ๓๕)		• ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น	• ยืนยันตามร่างเดิม	-	

ข้อที่	สาระสำคัญร่างประกาศ กทช.	มติ กทช. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๒	ความเห็น/ข้อเสนอแนะ (รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ)	มติคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒	เหตุผลประกอบการปรับปรุง ร่างประกาศ กทช.	หมายเหตุ
(๑๐)	ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ตรวจสอบและให้ระงับการออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระที่ก่อให้เกิดการลัษณ์การปกครองในระบบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการกระทำซึ่งเข้าลักษณะลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบต่อทำให้เกิดความเสื่อมทรมทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง (มาตรา ๓๗)		<ul style="list-style-type: none"> ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น 	<ul style="list-style-type: none"> ยืนยันตามร่างเดิม 	-	
(๑๑)	ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีการบันทึกรายการที่ได้ออกอากาศไปแล้วทุกรายการ โดยอาจบันทึกไว้ในเทปหรือวัสดุโทรทัศน์อื่นหรือด้วยวิธีการใด ๆ ที่สามารถถ่ายทอดกลับมาเป็นรายการนั้นได้ และเก็บรักษาไว้เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบได้ โดยระยะเวลาการจัดเก็บต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เว้นแต่คณะกรรมการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น		<ul style="list-style-type: none"> ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น 	<ul style="list-style-type: none"> ยืนยันตามร่างเดิม 	-	
(๑๒)	ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดทำรายงานสถานะทางการเงิน โดยแสดงรายรับและรายจ่ายที่ถูกต้องตามความเป็นจริงเสนอต่อคณะกรรมการทุกหกเดือนหลังจากที่ได้รับใบอนุญาต		<ul style="list-style-type: none"> ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น 	<ul style="list-style-type: none"> ยืนยันตามร่างเดิม 	-	
(๑๓)	ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตโดยเคร่งครัด		<ul style="list-style-type: none"> ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น 	<ul style="list-style-type: none"> ยืนยันตามร่างเดิม 	-	
(๑๔)	คณะกรรมการอาจกำหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงความถี่ออกอากาศได้		<ul style="list-style-type: none"> ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น 	<ul style="list-style-type: none"> ยืนยันตามร่างเดิม 	-	

สรุปความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อร่างประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนชั่วคราว และร่างมาตรฐานเทคนิคกิจการบริการชุมชน (ฉบับชั่วคราว) ที่ได้รับจากที่ประชุม กทช.

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๒ และงานประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒

ข้อที่	สาระสำคัญของร่างประกาศ กทช.	มติ กทช. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๒	ความเห็น/ข้อเสนอแนะ (รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ)	มติคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒	เหตุผลประกอบการปรับปรุงร่างประกาศ กทช.	หมายเหตุ
๑๓	ระยะเวลาการอนุญาตให้ประกอบกิจการ ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนชั่วคราว (วิทยุกระจายเสียงชุมชน) ให้มีอายุหนึ่งปี โดยเริ่มนับตั้งแต่วันเริ่มทดลองออกอากาศ (มาตรา ๗๘ (๒))		ระยะเวลาการอนุญาตให้ประกอบกิจการ <ul style="list-style-type: none"> ให้เริ่มนับอายุใบอนุญาตตั้งแต่วันที่คณะกรรมการพิจารณาออกใบอนุญาต ซึ่งถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการพิจารณาออกใบอนุญาต การทดลองออกอากาศเป็นเพียงกระบวนการหนึ่งเพื่อตรวจสอบปัญหาการรบกวนก่อนที่จะมีการพิจารณาออกใบอนุญาตเท่านั้น ยังไม่ใช่สถานะของการประกอบกิจการจริง 	ระยะเวลาการอนุญาตให้ประกอบกิจการ <ul style="list-style-type: none"> ยืนยันตามร่างเดิม 	ระยะเวลาการอนุญาตให้ประกอบกิจการ อายุใบอนุญาต ๑ ปีนั้น เป็นไปตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้นับตั้งแต่วันเริ่มทดลองออกอากาศครั้งแรก เนื่องจากผู้ขอรับใบอนุญาตต้องลงทุนซื้ออุปกรณ์และจัดตั้งสถานีวิทยุ จึงถือว่าได้รับใบอนุญาตฯ ตั้งแต่ตอนนั้นแล้ว	
๑๔	การยื่นคำขอรับใบอนุญาตใหม่กรณีที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นคำขอรับใบอนุญาตใหม่อย่างน้อยเก้าสิบวันก่อนวันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ		<ul style="list-style-type: none"> ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น 	<ul style="list-style-type: none"> ยืนยันตามร่างเดิม 	-	
๑๕	ผู้ใดดำเนินการฝ่าฝืนตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ อาจได้รับโทษทางปกครองหรือโทษทางอาญาแล้วแต่กรณี		<ul style="list-style-type: none"> ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น 	<ul style="list-style-type: none"> ยืนยันตามร่างเดิม 	-	
๑๖	อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้คณะกรรมการเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด โดยคำวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด			<ul style="list-style-type: none"> เห็นควรเพิ่มเติมข้อความว่า “อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑” 	<ul style="list-style-type: none"> เห็นควรให้เพิ่มถ้อยคำดังกล่าว เพื่อให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 	
๑๗	ข้อ ๑๗ เมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานทางเทคนิคตามประกาศนี้ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม		ให้เพิ่มเติมว่า “เมื่อใช้ร่างหลักเกณฑ์ฯ ไปสัก ๖ เดือนถึง ๑ ปี ให้มีการปรับปรุงทบทวนแบบมีส่วนร่วมโดยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในรูปแบบประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น	ข้อ ๑๗ เมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานทางเทคนิคตามประกาศนี้ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม	<ul style="list-style-type: none"> เพื่อให้เป็นช่องทางปรับปรุงประกาศนี้ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 	

ข้อที่	สาระสำคัญร่างประกาศ กทช.	มติ กทช. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๒	ความเห็น/ข้อเสนอแนะ (รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ)	มติคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒	เหตุผลประกอบการปรับปรุง ร่างประกาศ กทช.	หมายเหตุ
๑๘	<p>บทเฉพาะกาล</p> <p>ผู้ใดดำเนินการในลักษณะการให้บริการวิทยุกระจายเสียงชุมชนอยู่ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ โดยเป็นผู้มีคุณสมบัติและประสงค์จะเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชนตามประกาศนี้ ให้แจ้งความประสงค์ต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ</p> <p>ผู้ที่แจ้งความประสงค์ตามวรรคหนึ่ง ต้องยื่นเอกสารเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาออกใบอนุญาตตามประกาศนี้ภายในเก้าสิบสามร้อยวันนับแต่วันที่แจ้งความประสงค์ ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจกำหนดระยะเวลาได้ตามความเหมาะสม</p> <p>ในระหว่างระยะเวลาที่คณะกรรมการพิจารณาออกใบอนุญาตให้ถือว่าผู้ยื่นความประสงค์ดังกล่าวได้รับสิทธิในการทดลองออกอากาศในลักษณะชั่วคราว โดยคณะกรรมการอาจกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการดำเนินการอย่างใด ๆ ก็ได้</p>		<p>บทเฉพาะกาล</p> <ul style="list-style-type: none"> ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น เสนอให้มีเวลาทดลองออกอากาศชั่วคราว ๖ เดือน/๑ ปี เป็นอย่างน้อย ควรมีการให้ข้อมูล, ชี้แนะแนวทางให้พวกที่อยากดำเนินการวิทยุกระจายเสียง แต่ไม่พร้อมจะเข้าประเภทวิทยุชุมชน ว่าควรจะมีทางออกไปในแนวใด 	<p>บทเฉพาะกาล</p> <ul style="list-style-type: none"> ยืนยันตามร่างเดิม <p>เห็นควรให้ปรับปรุงและเพิ่มเติมประเด็น ดังนี้</p> <p>๑ ปรับปรุงจำนวนวันจาก “เก้าสิบวัน” เป็น “สามร้อยวัน”</p> <p>๒ เพิ่มเติม ข้อความในตอนท้ายของวรรคสองว่า “ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจกำหนดระยะเวลาได้ตามความเหมาะสม”</p>	<p>บทเฉพาะกาล</p> <ul style="list-style-type: none"> การปรับปรุงระยะเวลาให้มากขึ้น เพื่อให้รองรับต่อความไม่แน่นอนของระยะเวลาของจัดตั้งองค์กรตามมาตรา ๔๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งจะต้องรอให้มีการตรากฎหมายว่าด้วยองค์การจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ก่อน ดังนั้น หากกำหนดระยะเวลาที่สั้นเกินไปอาจจะไม่รองรับต่อระยะเวลาที่กฎหมายจะตราบังคับใช้ได้ทัน และอาจส่งผลกระทบต่อการจัดระเบียบผู้ประกอบการกระจายเสียงไม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเหมาะสม เพื่อให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแต่ยังดำเนินการไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ในประกาศได้มีเวลาปรับตัวก่อนการยื่นขอรับใบอนุญาต เพื่อสร้างความยืดหยุ่นให้กับบทบัญญัติของประกาศเนื่องจากหากมีการจัดตั้งองค์กรตามมาตรา ๔๗ แล้วเสร็จก่อนหรือหลังจากระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในวรรคสองแล้วก็อาจปรับเปลี่ยนเวลาให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม 	

ข้อที่	สาระสำคัญของร่างประกาศ กทช.	มติ กทช. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๒	ความเห็น/ข้อเสนอแนะ (รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ)	มติคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒	เหตุผลประกอบการปรับปรุง ร่างประกาศ กทช.	หมายเหตุ
๑๙			<ul style="list-style-type: none"> ในระหว่างที่มีการพิจารณาออกใบอนุญาต ขอให้เขียนเนื้อหาเพื่อคุ้มครอง, ไม่ลงโทษพวกที่มีเครื่องส่งที่ไม่ถูกต้องตาม พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.๒๕๔๘ ในการทดลองออกอากาศไม่ควรจับกุมเครื่องวิทยุคมนาคมที่ไม่ได้รับใบอนุญาต 	ข้อ ๑๙ ให้ผู้แจ้งความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตตามประกาศนี้ ดำเนินการขอรับใบอนุญาตให้ทำ มี ใช้ นำเข้า เครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด ให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาตามข้อ ๑๘	เห็นควรให้เพิ่มเติมร่างประกาศ กทช. ในประเด็นเครื่องวิทยุคมนาคม เพื่อแก้ปัญหากรณีผู้ขอรับใบอนุญาตใช้เครื่องที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย	
๒๐	<p>ในระยะเวลาหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ มิให้นำเอาบทบัญญัติในเรื่องระยะเวลาในการพิจารณาออกใบอนุญาตตามข้อ ๘ (๑) (๒) และ (๓) มาใช้บังคับ</p>			ยืนยันตามร่างเดิม		

ข้อที่	สาระสำคัญของร่างประกาศ กทช.	มติ กทช. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๒	ความเห็น/ข้อเสนอแนะ (รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ)	มติคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒	เหตุผลประกอบการปรับปรุง ร่างประกาศ กทช.	หมายเหตุ
๑	ขอบข่าย มาตรฐานทางเทคนิคกิจการบริการชุมชน (วิทยุกระจายเสียงชุมชน) ฉบับชั่วคราวนี้ระบุ ความถี่วิทยุที่สามารถอนุญาตให้ใช้เป็นการชั่วคราว มาตรฐานทางเทคนิค และมาตรฐานทางเทคนิค เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสำหรับกิจการ วิทยุกระจายเสียงชุมชนเป็นการชั่วคราว ตามบท เฉพาะกาลมาตรา ๗๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติการ ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑			ขอบข่าย ยืนยันตามร่างเดิม		
๒	ความถี่วิทยุ ๒.๑ กำหนดให้ใช้ความถี่วิทยุ ๘๗.๕ MHz - ๑๐๗.๕ MHz ๒.๒ การผสมคลื่นแบบ เอฟ.เอ็ม.(Frequency Modulation:FM) ๒.๓ ช่วงห่างระหว่างคลื่นพาห์(Carrier spacing) ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ กิโลเฮิร์ตซ์ (kHz) ๒.๔ ความกว้างแถบคลื่นไม่เกิน ๑๘๐ kHz ๒.๕ การกำหนดช่องความถี่ข้างเคียงในพื้นที่ เดียวกันต้องอยู่ห่างจากกันอย่างน้อย ๗๕๐ กิโลเฮิร์ตซ์ (kHz)	ความถี่วิทยุ ● ระบุเงื่อนไขของการ เบี่ยงเบนความถี่ (frequency deviation) เข้าไว้ด้วย ● พิจารณาความกว้างของ แถบคลื่นให้มีความ เหมาะสม เพื่อป้องกัน ปัญหาการรบกวนกัน ● อาจกำหนดเงื่อนไขต้องมี อุปกรณ์ harmonic filter, limiting amplifier เพื่อ ป้องกันปัญหาการรบกวน	ความถี่วิทยุ ● ระยะห่างระหว่างคลื่นพาห์ ให้น้อยกว่า ๒๕๐ KHz โดยอาจจะเป็น ๒๐๐ หรือ ๑๐๐ KHz	ความถี่วิทยุ ยืนยันตามร่างเดิม ยืนยันตามร่างเดิม ยืนยันตามร่างเดิม ยืนยันตามร่างเดิม ๒.๕ ค่าเบี่ยงเบนทางความถี่(Frequency Deviation) ไม่เกิน±๗๕ kHz ๒.๖ การกำหนดช่องความถี่ข้างเคียงใน พื้นที่เดียวกันต้องอยู่ห่างจากกันอย่างน้อย ๗๕๐ กิโลเฮิร์ตซ์ (kHz)	ความถี่วิทยุ ระยะห่าง ๒๕๐ kHz เป็นค่า มาตรฐานที่วิทยุหลักใช้ในปัจจุบัน เพื่อป้องกันปัญหาการรบกวน ระหว่างช่องความถี่ข้างเคียง	

ข้อที่	สาระสำคัญร่างประกาศ กทช.	มติ กทช. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๒	ความเห็น/ข้อเสนอแนะ (รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ)	มติคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒	เหตุผลประกอบการปรับปรุงร่างประกาศ กทช.	หมายเหตุ
๓	<p>มาตรฐานทางเทคนิค</p> <p>๓.๑ วิทยุกระจายเสียงชุมชนต้องไม่รบกวนสถานีวิทยุคมนาคมอื่นที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ความถี่วิทยุ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - กิจการโทรคมนาคม กิจการวิทยุกระจายเสียง และกิจการวิทยุโทรทัศน์ - กิจการวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอฟ.เอ็ม ซึ่งมีรายละเอียดคลื่นความถี่ที่ได้รับการจัดสรรแล้วตาม ภาคผนวก ก - กิจการวิทยุทางการบิน ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่กำหนด โดยกรมการขนส่งทางอากาศ <p>๓.๒ เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงชุมชนต้องได้รับการตรวจสอบลักษณะทางวิชาการจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือหน่วยงานอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติรับรอง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิค เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงชุมชน ซึ่งมีรายละเอียดตาม ภาคผนวก ข</p> <p>๓.๓ ลักษณะทางเทคนิคของสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน</p> <p>๓.๓.๑ สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนเมืองใหญ่ คือ สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนที่มีพื้นที่การกระจายเสียงครอบคลุมเขตการปกครองท้องถิ่นระดับเทศบาลนคร กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเทียบเท่า มีลักษณะทางเทคนิค ดังนี้</p>		<p>มาตรฐานทางเทคนิค</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ไม่เห็นด้วยกับการจำกัดกำลังส่ง, ความสูง การแก้ไขปัญหาเพียงควบคุมมาตรฐานเครื่องส่งให้ได้ก็พอแล้ว ● ขอให้รัฐบาลออกกฎหมายนิรโทษกรรมเครื่องส่งทั้งหมด แล้วปัญหาจะจบ ● ขอเสาสูงอย่างต่ำ ๖๐ เมตร กำลังส่งอย่างต่ำ ๕๐๐ วัตต์ สำหรับสถานีเมืองใหญ่เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ เช่น เป็นตึกสูง ● ควรกำหนดให้มีกำลังส่ง ๑,๐๐๐ วัตต์ เสาสูงอย่างน้อย ๖๐ เมตร สำหรับสถานีชุมชนเมืองใหญ่ ● เห็นควรพิจารณายกเลิกการแบ่งประเภทสถานีวิทยุชุมชน โดยขอให้กำหนดให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด เช่น รัศมีเขตบริการ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน ● การกำหนดมาตรฐานเทคนิค ควรระบุเพียงรัศมีเขตบริการในระดับที่เพียงพอต่อการรับส่งสารระหว่างต้นทางกับพื้นที่เป้าหมาย ขณะที่ความสูงเสาและกำลังส่งให้ยืดหยุ่น, ปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพภูมิประเทศเพื่อให้ได้รัศมีเขตบริการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ข้างต้น ● ให้ระบุเรื่องความสูงของเสาโดยวัดจากระดับความสูงของพื้นที่โดยเฉลี่ยรอบบริเวณที่ตั้งเสา 	<p>มาตรฐานทางเทคนิค</p> <p>ยืนยันตามร่างเดิม</p> <ul style="list-style-type: none"> ● เห็นควรเพิ่มเติม “หรือหน่วยงานอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติรับรอง” <p>ยืนยันตามร่างเดิม</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● เป็นไปตามหลักการสากล ที่กำหนดให้การใช้คลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการจะต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวน ทั้งกับกิจการประเภทเดียวกัน และกับกิจการประเภทอื่นๆ ที่ใช้คลื่นความถี่ ● เพื่อให้สามารถกำหนดให้หน่วยงานอื่นๆ เช่น สถานศึกษา หรือหน่วยราชการที่มีความพร้อมทางบุคลากรและเครื่องมือ สามารถตรวจสอบและรับรองมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุได้ในอนาคต 	

ข้อที่	สาระสำคัญของร่างประกาศ กทช.	มติ กทช. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๒	ความเห็น/ข้อเสนอแนะ (รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ)	มติคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒	เหตุผลประกอบการปรับปรุง ร่างประกาศ กทช.	หมายเหตุ
	<p>๓.๓.๑.๑ ค่าความแรงของสัญญาณ (Field Strength) ที่ครอบคลุมพื้นที่การกระจายเสียงสามารถรับฟังได้ มีค่าความแรงของสัญญาณ ๗๐ dB(μV/m) โดยวิธีการคำนวณค่าความแรงของสัญญาณให้เป็นไปตามITU-R Recommendation P.๑๕๔๖</p> <p>๓.๓.๑.๒ พื้นที่การกระจายเสียงมีรัศมีไม่เกิน ๓ กิโลเมตร ความสูงของสายอากาศ ไม่เกิน ๓๐ เมตร และกำลังส่งออกอากาศสูงสุด (ERP) มีค่าไม่เกิน ๑๐๐ วัตต์</p>			<p>๓.๓.๑.๑ พื้นที่การกระจายเสียงมีรัศมีไม่เกิน ๓ กิโลเมตร</p> <p>๓.๓.๑.๒ ค่าความแรงของสัญญาณ (Field Strength) ที่ครอบคลุมพื้นที่การกระจายเสียงสามารถรับฟังได้ มีค่าความแรงของสัญญาณวัดที่ระยะทาง ๓ กิโลเมตร จากจุดที่ตั้งเสาอากาศมีค่า ไม่เกิน ๗๐ dB(μV/m) โดยวิธีการคำนวณค่าความแรงของสัญญาณให้เป็นไปตามITU-R Recommendation P.๑๕๔๖</p> <p>๓.๓.๑.๒ พื้นที่การกระจายเสียงมีรัศมีไม่เกิน ๓ กิโลเมตร ความสูงของสายอากาศ ไม่เกิน ๓๐ เมตร และ กำลังส่งออกอากาศสูงสุด (ERP) มีค่าไม่เกิน ๑๐๐ วัตต์</p>	<p>รัศมีเขตบริการ ๓ กิโลเมตรมีความเหมาะสมกับสถานีวิทยุชุมชนเมืองใหญ่</p> <p>● ดัดเงื่อนไขด้านกำลังส่ง, ความสูงเสาโดยอนุโลมให้สามารถยืดหยุ่นได้ตามสภาพภูมิประเทศที่ตั้งสถานี แต่ทั้งนี้จะต้องได้รัศมีเขตบริการไม่เกิน ๓ กิโลเมตร ที่ค่าความแรงสัญญาณ ๗๐ dB(μV/m) ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลสำหรับสถานีในเมืองใหญ่</p>	

ข้อที่	สาระสำคัญร่างประกาศ กทช.	มติ กทช. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๒	ความเห็น/ข้อเสนอแนะ (รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ)	มติคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒	เหตุผลประกอบการปรับปรุง ร่างประกาศ กทช.	หมายเหตุ
	<p>๓.๓.๒ สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนเมือง คือ สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนที่มีพื้นที่การกระจายเสียงครอบคลุมเขตการปกครองท้องถิ่นระดับเทศบาลเมืองหรือเทียบเท่ามีลักษณะทางเทคนิค ดังนี้</p> <p>๓.๓.๒.๑ ค่าความแรงของสัญญาณ (Field Strength) ที่ครอบคลุมพื้นที่การกระจายเสียงสามารถรับฟังได้ มีค่าความแรงของสัญญาณ ๖๐ dB(μV/m)^๑ โดยวิธีการคำนวณค่าความแรงของสัญญาณให้เป็นไปตาม ITU-R Recommendation P. ๑๕๔๖</p> <p>๓.๓.๒.๒ พื้นที่การกระจายเสียงมีรัศมีไม่เกิน ๕ กิโลเมตร ความสูงของสายอากาศไม่เกิน ๓๐ เมตร และกำลังส่งออกอากาศสูงสุด (ERP) มีค่าไม่เกิน ๖๐ วัตต์</p> <p>๓.๓.๓ สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนนอกเขตเมือง คือ สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนที่มีพื้นที่การกระจายเสียงอยู่นอกเขตการปกครองท้องถิ่นระดับเทศบาลนคร กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาลเมืองหรือเทียบเท่า มีลักษณะทางเทคนิค ดังนี้</p>			<p>๓.๓.๒ สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนเมือง คือ สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนที่มีพื้นที่การกระจายเสียงครอบคลุมเขตการปกครองท้องถิ่นระดับเทศบาลเมืองหรือเทียบเท่ามีลักษณะทางเทคนิค ดังนี้</p> <p>๓.๓.๒.๑ พื้นที่การกระจายเสียงมีรัศมีไม่เกิน ๕ กิโลเมตรค่าความแรงของสัญญาณ (Field Strength) ที่ครอบคลุมพื้นที่การกระจายเสียงสามารถรับฟังได้ มีค่าความแรงของสัญญาณ ๖๐ dB(μV/m)^๑ โดยวิธีการคำนวณค่าความแรงของสัญญาณให้เป็นไปตาม ITU-R Recommendation P. ๑๕๔๖</p> <p>๓.๓.๒.๒ ความแรงของสัญญาณ (Field Strength) วัตต์ที่ระยะทาง ๕ กิโลเมตรจากจุดที่ตั้งเสาอากาศมีค่าไม่เกิน ๖๐ dB(μV/m) โดยวิธีการคำนวณค่าความแรงของสัญญาณให้เป็นไปตาม ITU-R Recommendation P. ๑๕๔๖ พื้นที่การกระจายเสียงมีรัศมีไม่เกิน ๕ กิโลเมตร ความสูงของสายอากาศไม่เกิน ๓๐ เมตร และกำลังส่งออกอากาศสูงสุด (ERP) มีค่าไม่เกิน ๖๐ วัตต์</p> <p>๓.๓.๓ สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนนอกเขตเมือง คือ สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนที่มีพื้นที่การกระจายเสียงอยู่นอกเขตการปกครองท้องถิ่นระดับเทศบาลนคร กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาลเมืองหรือเทียบเท่า มีลักษณะทางเทคนิค ดังนี้</p>	<p>รัศมีเขตบริการ ๕ กิโลเมตรมีความเหมาะสมกับสถานีวิทยุชุมชนเมือง</p> <p>ตัดเงื่อนไขด้านกำลังส่ง, ความสูงเสาโดยอนุโลมให้สามารถยืดหยุ่นได้ตามสภาพภูมิประเทศที่ตั้งสถานี แต่ทั้งนี้จะต้องได้รัศมีเขตบริการไม่เกิน ๕ กิโลเมตร ที่ค่าความแรงสัญญาณ ๖๐ dB(μV/m) ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลสำหรับสถานีในเมือง</p>	

ข้อที่	สาระสำคัญร่างประกาศ กทช.	มติ กทช. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๒	ความเห็น/ข้อเสนอแนะ (รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ)	มติคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒	เหตุผลประกอบการปรับปรุง ร่างประกาศ กทช.	หมายเหตุ
	<p>๓.๓.๓.๑ ค่าความแรงของ สัญญาณ (Field Strength) ที่ครอบคลุมพื้นที่การกระจายเสียงสามารถรับฟังได้ มีค่าความแรงของสัญญาณ ๔๘ dB(μV/m) โดยวิธีการคำนวณค่าความแรงของสัญญาณให้เป็นไปตาม ITU-R Recommendation P.๑๕๔๖</p> <p>๓.๓.๓.๒ พื้นที่การกระจายเสียงมีรัศมีไม่เกิน ๑๕ กิโลเมตร ความสูงของสายอากาศ ไม่เกิน ๓๐ เมตร และ กำลังส่งออกอากาศสูงสุด (ERP) มีค่าไม่เกิน ๒๕๐ วัตต์</p> <p>๓.๓.๔ สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนที่มีลักษณะเฉพาะ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด</p> <p>๓.๔ ค่าอัตราส่วนป้องกันการรบกวน (Protection Ratio)</p> <p>๓.๔.๑ ค่าอัตราส่วนป้องกันการรบกวนสำหรับการใช้ช่องความถี่เดียวกัน (Co-channel) จะต้องมีค่าไม่น้อยกว่า ๓๖ dB</p>			<p>๓.๓.๓.๑ พื้นที่การกระจายเสียงมีรัศมีไม่เกิน ๑๕ กิโลเมตร</p> <p>๓.๓.๓.๒ ค่าความแรงของสัญญาณ (Field Strength) วัดที่ระยะทาง ๑๕ กิโลเมตรจากจุดที่ตั้งเสาอากาศมีค่า ที่ครอบคลุมพื้นที่การกระจายเสียงสามารถรับฟังได้ มีค่าความแรงของสัญญาณ ไม่เกิน ๔๘ dB(μV/m) โดยวิธีการคำนวณค่าความแรงของสัญญาณให้เป็นไปตาม ITU-R Recommendation P.๑๕๔๖</p> <p>๓.๓.๓.๒ พื้นที่การกระจายเสียงมีรัศมีไม่เกิน ๑๕ กิโลเมตร ความสูงของสายอากาศ ไม่เกิน ๓๐ เมตร และ กำลังส่งออกอากาศสูงสุด (ERP) มีค่าไม่เกิน ๒๕๐ วัตต์</p> <p>๓.๓.๔ สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนที่มีลักษณะเฉพาะ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด</p> <p>๓.๔ ค่าอัตราส่วนป้องกันการรบกวน (Protection Ratio)</p> <p>๓.๔.๑ ค่าอัตราส่วนป้องกันการรบกวนสำหรับการใช้ช่องความถี่เดียวกัน (Co-channel) จะต้องมีค่าไม่น้อยกว่า ๓๖ dB</p>	<p>รัศมีเขตบริการ ๑๕ กิโลเมตรมีความเหมาะสมกับสถานีวิทยุชุมชนนอกเขตเมือง</p> <p>ตัดเงื่อนไขด้านกำลังส่ง, ความสูงเสาโดยอนุโลมให้สามารถยืดหยุ่นได้ตามสภาพภูมิประเทศที่ตั้งสถานี แต่ทั้งนี้จะต้องได้รัศมีเขตบริการไม่เกิน ๑๕ กิโลเมตร ที่ค่าความแรงสัญญาณ ๔๘ dB(μV/m) ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลสำหรับสถานีนอกเขตเมือง</p>	

ข้อที่	สาระสำคัญร่างประกาศ กทช.	มติ กทช. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๒	ความเห็น/ข้อเสนอแนะ (รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ)	มติคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒	เหตุผลประกอบการปรับปรุง ร่างประกาศ กทช.	หมายเหตุ
	<p>๓.๔.๒ ค่าอัตราส่วนป้องกันการรบกวน สำหรับการใช้ช่องความถี่ข้างเคียงกัน (Adjacent-channel) จะต้องมีย่าน น้อยกว่า ๒ dB</p> <p>๓.๔ กรณีที่ตั้งสถานีวิทยุชุมชนตามบริเวณ ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน จะต้องไม่ ก่อให้เกิดการรบกวนกับประเทศเพื่อนบ้าน หากตรวจพบว่ามีกรรบกวนจะต้องระงับการ ส่งกระจายเสียงทันที</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● การกำหนดที่ตั้งสถานีวิทยุชุมชนให้อยู่ที่จุดศูนย์กลาง ชุมชน 	<p>๓.๔.๒ ค่าอัตราส่วนป้องกันการรบกวน สำหรับการใช้ช่องความถี่ข้างเคียงกัน (Adjacent-channel) จะต้องมีย่าน น้อยกว่า ๒ dB</p> <p>๓.๕ สถานีวิทยุชุมชนควรมีตำแหน่งที่ตั้งซึ่ง ให้เขตบริการกระจายเสียงครอบคลุม ชุมชนและกลุ่มเป้าหมายโดยไม่รบกวน สถานีวิทยุอื่น</p> <p>๓.๖ กรณีที่ตั้งสถานีวิทยุชุมชนตามบริเวณ ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน จะต้อง ไม่ก่อให้เกิดการรบกวนกับประเทศเพื่อน บ้าน หากตรวจพบว่ามีกรรบกวนจะต้อง ระงับการส่งกระจายเสียงทันที</p>	<p>เพื่อให้การจัดตั้งสถานีวิทยุชุมชน อยู่ในบริเวณที่เหมาะสมในการ กระจายเสียง ไม่รบกวนสถานีอื่น โดยใช้กำลังส่งเท่าที่จำเป็น</p>	
	<p>ภาคผนวก ข.</p> <p>๒ ข้อกำหนดของเครื่องส่ง</p> <p>๒.๑ กำลังคลื่นพาห้ที่กำหนด(Rated Carrier Power)</p> <p>ขีดจำกัด กำลังคลื่นพาห้ที่กำหนด (Rated Carrier Power) ที่อนุญาตให้ใช้งานจะต้องมี ค่าไม่เกินกำลังส่งออกอากาศสูงสุดซึ่งกำหนด ไว้สำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนแต่ละ ประเภท</p>			<p>ภาคผนวก ข.</p> <p>๒. ข้อกำหนดของเครื่องส่ง</p> <p>๒.๑ กำลังคลื่นพาห้ที่กำหนด(Rated Carrier Power)</p> <p>ขีดจำกัด กำลังคลื่นพาห้ที่กำหนด (Rated Carrier Power) ที่อนุญาตให้ใช้งานจะต้องมี ค่าไม่เกิน ๒๐๐ วัตต์ กำลังส่งออกอากาศ สูงสุดซึ่งกำหนดไว้สำหรับสถานี วิทยุกระจายเสียงชุมชนแต่ละประเภท</p>	<p>เครื่องส่งขนาด ๒๐๐ วัตต์ มีราคา ไม่สูงนักและไม่เป็นภาระต่อผู้ ประสงค์ประกอบการจนเกินควรใน การจัดหา</p>	